

กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

“นักตรวจสอบภายในเข้มแข็ง 3”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ความเสี่ยงหรือโอกาสสำหรับผู้ตรวจสอบภายในกับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน

คุณอำนวย

นางสาวสีสุข

อ่วมแย้ม

คุณกิจ

นางสาวปิยะฉัตร

แมนปาน

คุณลิขิต

นางภัทราวรรณ

แก้วผดุง

กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

“นักตรวจสอบภายในเข้มแข็ง 3”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ความเสี่ยงหรือโอกาสสำหรับผู้ตรวจสอบภายในกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
น.ส. ปิยะฉัตร แม้นปาน	<p>ความเสี่ยงหรือโอกาสสำหรับผู้ตรวจสอบภายในกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน</p> <p>เมื่อพูดถึง Asean Economics Community (AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 ในฐานะที่เป็นตรวจสอบมืออาชีพ เราจะทำอย่างไรถึงจะมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเริ่มแรกเราควรจะมาศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศที่จะมารวมกันก่อนและศึกษาว่าอะไรคือโอกาสสำหรับเราและมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้าง</p> <p>ประเทศ สิงคโปร์</p> <p>จุดแข็ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับ 15 ของโลก การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ แรงงานที่มีทักษะสูง ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจและมีที่ตั้ง เชื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ</p> <p>จุดอ่อน พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่างค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า</p>	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
	<p>ประเทศ อินโดนีเซีย</p> <p>จุดแข็ง ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มีตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่าง ๆ และมีระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง</p> <p>จุดอ่อน ที่ตั้งเป็นเกาะและการกระจายตัว สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก</p> <p>ประเทศ มาเลเซีย</p> <p>จุดแข็ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียนมีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่ 3 และก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย แปซิฟิก มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรและแรงงานมีทักษะ</p> <p>จุดอ่อน จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดับล่าง</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 มีฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง</p>	

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
	<p>ประเทศ บรูไน จุดแข็ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 26 ของโลก การเมืองค่อนข้างมั่นคงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน</p> <p>จุดอ่อน ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน ขาดแคลนแรงงาน</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลักให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก</p> <p>ประเทศ ฟิลิปปินส์ จุดแข็ง มีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของโลก (> 100 ล้านคน) แรงงานทั่วไปมีความรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้</p> <p>จุดอ่อน ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ สภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมากและมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก</p> <p>ประเทศ เวียดนาม จุดแข็ง มีประชากรมาก เป็นอันดับ 14 ของโลก (ประมาณ 90 ล้านคน) ปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก และมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร การเมืองมีเสถียรภาพ มีค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา</p>	

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
	<p>จุดอ่อน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็วและค่าจ้างแรงงานต่ำ</p> <p>ประเทศ กัมพูชา</p> <p>จุดแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้และแร่ชนิดต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน(USD 1.6 ต่อวัน)</p> <p>จุดอ่อน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้</p> <p>ประเทศ ลาว</p> <p>จุดแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่าง ๆ การเมืองมีเสถียรภาพ ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (USD 2.06 ต่อวัน)</p> <p>จุดอ่อน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่</p>	

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
	<p>ประเทศ พม่า</p> <p>จุดแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (ประมาณ USD 2.50 ต่อวัน)</p> <p>จุดอ่อน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร มีความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบาย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟ ความเร็วสูงและท่าเรือ</p> <p>ประเทศ ไทย</p> <p>จุดแข็ง เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลก ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่าง ๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึงมีระบบธนาคาร ค่อนข้างเข้มแข็ง มีแรงงานจำนวนมาก</p> <p>จุดอ่อน แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ การตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กลางการท่องเที่ยว มีการดำเนินการตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง</p>	